

เทคโนโลยีพืช

ฉบับที่ 18,448 วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2543

หน้า 24



เหลือจากการทำอาหาร เปลือกฟักแฟงแดงโม ราก ผักชี รากผักบุ้ง และอื่น ๆ อีกสารพัด นำมาล้าง ๆ ๆ ๆ โขลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วใส่ลงในภาชนะที่มีฝาปิด

จากนั้นนำน้ำคาวปลาแดง หรือทรายขาว ใส่ลงไป 1 ใน 3 ของน้ำหมักผัก แล้วก็หาหิน หรือ อิฐ หรืออะไรก็ได้ที่หนัก ๆ วางทับคกปิดฝาทิ้งไว้

สกัดน้ำ สกัดดาวรุ่ง...เอ๊ะ!! ยังไง

5 ถึง 7 วัน

ที่บ่อกวน

สวัสดิ์ หะ คุณผู้อ่านทุกคน หลังจากหายหน้าหายตาไป 2 อาทิตย์ วันนี้ดิฉัน น.ส. คุณประไพชนม์ กลับมา รายงานตัวแล้วนะเจ้าคะ คิดทั้ง... คิดถึงจริง ๆ เลยเชียว

ช่วงนี้ มีที่ อังถวิลว่าอยู่ในเทศกาล สงกรานต์อยู่ระยะ ไม่มี



ว่าคุณผู้อ่านได้ไปรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่หรือยัง ด้ายยัง ก็รีบไปกันเถอะค่ะ ประเพณีดีงามเช่นนี้ ควรที่พวกเรา จะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ตราบนานเท่านาน ที่สำคัญญาติผู้ใหญ่ของเราจะได้ชื่นอกชื่นใจ

เกริ่นยาวว่าพันอริบทเรื่องรดน้ำคำหัว มาเสียอีกยาวไปไม่ขอระเริงรอกะ ด้วยความที่ วันนี้ จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับน้ำ ๆ ก็เลยทำให้คิดโง่โง่ ไปซะหลายเรื่อง...

เขาเป็นว่าพันเรื่องกันเลยดีกว่าว่าดิฉันจะ มาแนะนำเทคนิควิธีในการทำ "น้ำสกัดชีวภาพ" นั้นเอง

ฟังชื่อแล้วดูวิชาการ...วิชาการจะจริง แต่อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องยากเลยนะค่ะ เพราะทำ ง่ายมากเลย แอมยังมีประโยชน์เพียบ ใช้น้ำนี้ ต้นไม้ต้นไม้ที่ช่วยให้ออกดอกออกผลโตเร็ว และยัง เป็นส่วนผสมทำปุ๋ยหมัก ได้อีกต่างหาก ที่สำคัญใช้ ด้ยกับกลิ่นเหม็นน้ำ กอกหมูคอกวัว และอีกสารพัดคอก ได้ด้วย

หน้าจ้้านันตอนกรรมวิธี ยังเป็นการวิเศษ- ไร้โซเคิล ด้วยนะ...เลิกจะไม่มี

เพียงแต่ทำเศษใบไม้ใบหญ้าที่กอง ๆ อยู่ในสวน จะเป็นสวนสาธารณะ หรือสวนในบ้านก็ตาม แต่แต่ละที่ ใช้ได้เหมือนกัน หรือจะใช้ผสมผักที่

กำหนดเปิดฝาดอกจะเก็บว่ามีกลิ่นน้ำคาวปลาออกมา นั้นแหละ...น้ำสกัดชีวภาพ ที่เราต้องกวน หาขวด เปล่ามากรอกใส่ลงไปได้เลย

เวลาจะใช้ก็นำมาเจือจางเสียหน่อย อย่าง ด้ายจะใช้รดพื้นทั่วความสะอาดก็ใช้อัตราส่วนน้ำสกัด ชีวภาพ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อ น้ำ 1-5 ลิตร แต่ถ้าจะเอา ไปรดแปลงเพาะปลูกหลังจากพรวนดินเตรียมแปลงก็ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 2-5 ลิตร สำหรับพื้นที่ 1 ตาราง เมตร ทิ้งไว้ก่อน 3 ถึง 7 วันก็ปลูกพืชได้สบาย

ส่วนใครจะนำไปฉีดพ่นพืชผลไม้พันธุ์ ให้ ใช้อัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 5-10 ลิตร แต่ถ้า จะทำ ส่วนผสมปุ๋ยก็ให้เจือจางด้วยน้ำ 2 ลิตร เอาไป รดใส่กองใบไม้ใบหญ้า แล้วคลุมด้วยพลาสติกอีก อาทิตย์หนึ่ง จากนั้นนำไปผสมดินปลูกพืชได้เลย

เห็นไหมล่ะว่าไม่ยากไม่เขินอะไรเลย และ ยังใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะตามปะไ้

ขออย่างเดียว อย่างลิ้นค้ำเอาไปรด หรือ สาดใส่ใคร รับเทศกาลสงกรานต์ เจ้าละกัน เคียวจะ โคนสกัด ดาวรุ่ง...นะจ๊ะ

แล้วจะหาว่าไม่เตือน...สา สา.

น.ส.คุณประไพชนม์